

THỰC HIỆN TỐT LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỂ TIẾP TỤC CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

■ TS. TRẦN VĂN TUẤN (*)

Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức là một nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay. Yêu cầu này đặt ra cho ngành Tổ chức nhà nước những nhiệm vụ to lớn và cấp bách. Trong đó, nhiệm vụ mang tính chiến lược là xác định đúng vị trí, địa vị pháp lý của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất và năng lực công tác, thực sự là "công bộc" của dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Yêu cầu này đòi hỏi phải hoàn thiện chế độ công vụ và cơ chế quản lý cán bộ, công chức, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là

Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, ngày 13 tháng 11 năm 2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Việc Nhà nước ban hành Luật cán bộ, công chức một lần nữa khẳng định, hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng của nền hành chính quốc gia, có vai trò quyết định đến quá trình đổi mới, cải cách và thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội. Đây là bước tiến mới, mang tính cách mạng về cải cách chế độ công vụ, công chức; thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức và về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCHN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta.

1. Những nội dung cơ bản đổi mới chế độ công vụ, công chức của Luật cán bộ, công chức

Tư tưởng chỉ đạo thể hiện trong Luật cán bộ, công chức là tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ và phương thức quản lý cán bộ, công chức phù hợp với thể chế chính trị ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực. Qua đó, phục vụ tốt các nhu cầu của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Với tư tưởng như vậy, Luật cán bộ, công chức đã thể hiện các nội dung mới như sau:

(*) Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh: Luật đã thu hẹp đối tượng áp dụng so với Pháp lệnh cán bộ, công chức gắn với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Theo đó, đội ngũ viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làm việc trong khu vực sự nghiệp công lập chiếm số lượng tương đối lớn (khoảng trên 1,65 triệu người), do đặc điểm và tính chất hoạt động của họ không trực tiếp thực thi quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị nên không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức (CBCC). Đây là một bước tiến mới về nhận thức trong quá trình cải cách chế độ công vụ ở nước ta. Khi tách đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ra khỏi Luật CBCC sẽ có điều kiện tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp, góp phần đẩy mạnh quá trình xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao xây dựng dự án Luật viên chức để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành.

Cùng với việc thu hẹp đối tượng áp dụng, Luật CBCC đã phân định tương đối rõ ai là cán bộ, ai là công chức. Đây là một nội dung cơ bản, thể hiện tính cải cách và đổi mới của Luật CBCC. Từ trước tới nay,

do chưa phân định được rõ ràng ai là cán bộ, ai là công chức nên cơ chế quản lý và chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành vẫn còn những hạn chế, chưa hoàn toàn phù hợp với từng nhóm đối tượng. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ và đội ngũ công chức vốn có những đặc điểm hoạt động và công tác đặc thù riêng. Khắc phục những hạn chế này, Luật cán bộ, công chức năm 2008 đã quy định tiêu chí phân định ai là cán bộ, ai là công chức. Theo đó, cán bộ gắn với tiêu chí được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; công chức gắn với tiêu chí được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức cấp xã đã được tách ra thành cán bộ cấp xã (gắn với cơ chế bầu cử) và công chức cấp xã (gắn với cơ chế tuyển dụng).

Ngoài những quy định áp dụng chung đối với cán bộ, công chức, còn có những quy định đặc thù đối với hoạt động từng nhóm cán bộ, công chức, khắc phục xu hướng "hành chính hóa" và "phình" biên chế ở cơ sở. Luật CBCC có ba chương riêng đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã. Đặc biệt, việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan

của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đã được thể chế hóa trong các chương này của Luật.

Về các nội dung đổi mới chế độ công vụ, công chức: Luật CBCC lần này đã thống nhất cách hiểu về hoạt động công vụ và quy định rõ các nguyên tắc trong thi hành công vụ. Đây là cơ sở để xây dựng nền công vụ phù hợp với chế độ chính trị ở Việt Nam và với xu thế phát triển của các nền công vụ tiên tiến trên thế giới. Qua đó bảo đảm mọi hoạt động công vụ do cán bộ, công chức thực hiện đều hướng tới phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới, trong quản lý cán bộ, công chức, Luật quy định rõ nguyên tắc kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Nguyên tắc này tạo cơ sở xóa bỏ cơ chế "xin-cho" trong quản lý biên chế cũng như bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích công tác tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Việc xác định biên chế được thực hiện trên cơ sở khoa học, không chỉ dựa vào nhu cầu công việc, nhiệm vụ của cơ quan, mà còn căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí việc

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

làm và cơ cấu công chức. Nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ được kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ; việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ – đây chính là việc vận dụng nguyên tắc thực tài trong hoạt động công vụ ở Việt Nam. Gắn với nguyên tắc này là việc quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Để khẳng định và gắn với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, Luật quy định nghĩa vụ đối với người đứng đầu trong thực hiện chức trách và thẩm quyền được giao. Đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc không được làm, quy định trong Luật cũng đồng thời là các nội dung liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức nhưng được tách thành một mục riêng nhằm nhấn mạnh và yêu cầu cán bộ, công chức phải thực hiện để xứng đáng là "công bộc", là "người đầy tớ" của nhân dân. Bên cạnh các nghĩa vụ, trách nhiệm mà cán bộ, công chức phải thực hiện, Luật quy định các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ như công sở, trang thiết bị làm việc và phương tiện đi lại, nhà ở công vụ... nhằm khẳng định nghĩa vụ và trách nhiệm của

Nhà nước trong việc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực thi công vụ có hiệu quả.

Về đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức: để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ công chức từ Trung ương đến cấp xã trong sạch, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu hiện nay, bên cạnh việc kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp, Luật CBCC bổ sung nhiều nội dung nhằm đổi mới phương thức và cơ chế quản lý cán bộ, công chức, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ; về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thể hiện ở một số điểm chính như sau:

– Đối với cán bộ, việc quản lý do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện. Đối với công chức, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức – nghĩa là các quy định cụ thể về tuyển dụng, sử dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, tử chức, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, đãi ngộ, thôi việc, nghỉ hưu... liên quan đến công chức đều phải được thực hiện thống nhất trong tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cấp.

– Do đặc điểm hoạt động và thực thi công vụ của cán bộ là khác với công chức, nên một số nội dung quản lý cán bộ như đánh giá, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng được Luật quy định cụ thể và không giống như đối với quản lý công chức.

– Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đổi mới theo hướng dựa trên tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Tiêu chuẩn năng lực được nhấn mạnh trong tuyển chọn và sử dụng công chức. Cùng với việc giao thẩm quyền tuyển dụng cho các bộ, ngành và địa phương, Luật quy định các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm thực hiện việc phân cấp tuyển dụng công chức cho các cơ quan thuộc quyền quản lý. Từng bước dần dần thẩm quyền sử dụng với thẩm quyền tuyển dụng. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức và phải thông qua kỳ thi theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người giỏi; công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được quyền đăng ký dự thi nâng ngạch.

– Bước đầu thực hiện quan điểm trong công vụ có vào, có ra. Nếu cán bộ, công chức qua đánh giá mà bị phân loại là còn hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 2

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

năm liên tiếp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ bố trí công tác khác hoặc giải quyết miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ (đối với cán bộ) hoặc giải quyết cho thôi việc (đối với công chức). Bên cạnh đó, theo quy định của Luật, không kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức khi đến tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền quy định.

– Đối với cán bộ, công chức cấp xã: bên cạnh việc quy định rõ và cụ thể các chức vụ của cán bộ cấp xã, chức danh của công chức cấp xã, Luật phân cấp cho cấp huyện quản lý công chức cấp xã. Để chủ động và tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã căn cứ vào điều kiện kinh tế-xã hội, quy mô, đặc điểm của địa phương. Đồng thời nhằm thực hiện và bảo đảm tính liên thông đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, Luật quy định cán bộ, công chức cấp xã nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được chuyển thành công chức ở cấp huyện trở lên và được bảo đảm quyền lợi về các mặt như chế độ bảo hiểm xã hội, được miễn tập sự, được hưởng chế độ chính sách liên tục. Trường hợp không chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi

hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật.

– Quy định về thanh tra công vụ: đây là một nội dung mới của Luật nhằm nâng cao trật tự, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, bảo đảm cho cán bộ, công chức luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức

Những công việc đã triển khai:

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 20/3/2009, Bộ Nội vụ đã cùng các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến việc triển khai Luật cán bộ, công chức, đó là:

– Về công tác thông tin tuyên truyền: năm 2009, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương mở lớp tập huấn và bồi dưỡng dưới các hình thức lồng ghép nhằm nâng cao và thống nhất về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là những người làm công tác quản lý về các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu và các quy định mới của Luật cán bộ, công chức. Một số bộ, ngành

và địa phương đã chủ động chỉ đạo triển khai giới thiệu các nội dung của Luật cán bộ, công chức như Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình... Tạp chí Tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ đã phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức nhà nước mở chuyên mục tìm hiểu Luật cán bộ, công chức để giới thiệu các nội dung mới của Luật. Các hoạt động này cần tiếp tục được đẩy mạnh và duy trì trong năm 2010.

– Về công tác xây dựng văn bản: trong năm 2009, Bộ Nội vụ đã triển khai nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật cán bộ, công chức. Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan, đến nay Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ 9 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về những người là công chức, việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, quản lý công chức và thanh tra công vụ. Trong số đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Dự kiến các dự thảo Nghị định còn lại sẽ được Chính phủ xem xét và ban hành trong những tháng đầu năm 2010.

- Về công tác rà soát văn bản: Trong năm 2009, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành và địa phương để xác định những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật cán bộ, công chức. Công việc này đang được tiếp tục và sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

- Về công tác nghiên cứu để triển khai những nội dung mới: Luật cán bộ, công chức có nhiều vấn đề mới, mang tính cơ bản và rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến đổi mới phương thức và cơ chế quản lý công chức. Đây là những vấn đề phức tạp, rườm rà, liên quan đến lịch sử hình thành đội ngũ cán bộ, công chức và chúng ta lại chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Đó là các vấn đề liên quan đến việc đổi mới quản lý biên chế, xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức; thi nâng ngạch theo hướng cạnh tranh; thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; tập trung một đầu mối tổ chức thi nâng ngạch... Trong năm 2009 Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai nghiên cứu xây dựng 3 đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho triển khai. Đến nay, các đề án này cơ bản đã được xây

dựng xong và đang được tổ chức lấy ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức liên quan để hoàn thiện, trình Chính phủ vào đầu năm 2010.

Những công việc cần tiếp tục thực hiện trong năm 2010:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Luật cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành. Để triển khai và thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức và thống nhất hành động. Luật cán bộ, công chức có nhiều nội dung đổi mới, nếu các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân, đặc biệt là những người làm công tác quản lý công chức không nhận thức đúng và thống nhất thực hiện thì Luật không thể đi vào cuộc sống, khi thực hiện sẽ có nhiều sai sót hoặc bất cập.

Thứ hai, khi các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nội dung của Luật cán bộ, công chức được ban hành, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để sớm xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện. Có như vậy, chúng ta mới có một hệ thống các văn

bản quy phạm pháp luật đầy đủ phục vụ tốt cho việc thực hiện Luật cán bộ, công chức.

Thứ ba, khi các Nghị định được Chính phủ ban hành, cần tổ chức kịp thời các hội nghị triển khai Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội nghị này, bên cạnh việc giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật phục vụ cho việc quản lý cán bộ, công chức, còn là diễn đàn để chúng ta trao đổi và bàn bạc về những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn quản lý cán bộ, công chức.

Thứ tư, tiếp tục khẩn trương hoàn thành các đề án triển khai Luật cán bộ, công chức, bao gồm: Đề án về thí điểm tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; Đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm; Đề án về chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong công vụ. Riêng đối với việc thí điểm tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh cần gắn chặt chẽ với việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong các cơ quan nhà nước. Những bộ, ngành hoặc địa phương đã có nghiên cứu và chủ động về vấn đề này, nếu đủ điều kiện có thể đăng ký với Bộ Nội vụ để tham gia thí điểm tổ chức thi nâng ngạch cạnh tranh cũng như xác định cơ cấu công chức, vị trí việc làm.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010

Thứ năm, căn cứ vào Luật cán bộ, công chức và Nghị định của Chính phủ quy định những người là công chức, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan cần tiến hành rà soát, xác định rõ những người là công chức theo quy định mới.

Thứ sáu, để thực hiện việc đổi mới phương thức và cơ chế quản lý công chức theo nguyên tắc kết hợp tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, cần chú ý hai vấn đề lớn là tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Vị trí việc làm là vấn đề mới; tiêu chuẩn chức danh tuy đã được ban hành từ năm 1993, nhưng tới nay đã gần 20 năm, có nhiều quy định không còn phù hợp. Vì vậy, đồng thời với việc nghiên cứu đề trình Chính phủ về phương pháp xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cần nghiên cứu tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức và hệ thống tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng cho đến cấp sở, cấp vụ, cục, tổng cục... làm cơ sở thực hiện việc đổi mới cơ chế và phương thức quản lý công chức về tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý công chức.

Thứ bảy, cần khẩn trương xây dựng trình Chính phủ dự

thảo Nghị định quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; dự thảo Nghị định quy định danh mục ngành nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm sau khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc.

Thứ tám, đối với đội ngũ viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức thì trước mắt vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi Nhà nước ban hành Luật viên chức. Cần khẩn trương triển khai hoàn thiện dự án Luật viên chức để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo kế hoạch. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo ra sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Đất nước ta đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và thách

thức. Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải xây dựng chế độ công vụ, công chức phù hợp, khắc phục những nhược điểm và hạn chế của cơ chế cũ, tiếp tục xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân. Bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế thị trường và của các tổ chức xã hội (các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ) thì khu vực công và dịch vụ công của Nhà nước vẫn luôn luôn giữ vai trò thiết yếu, quan trọng trong đời sống xã hội. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ, nhiều thành tựu của khoa học công nghệ đang được ứng dụng vào các hoạt động kinh tế-xã hội với các khái niệm và nội hàm rất mới như kinh tế tri thức, tin học hóa, chính phủ điện tử... đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, mà trước hết là ngành Tổ chức nhà nước phải tổ chức triển khai thật tốt và thực hiện có hiệu quả Luật cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới □